

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 กับบทบาทพยาบาลในการพัฒนาสุขภาพ

กิตติพงษ์ พลทิพย์, ส.ม¹

บทคัดย่อ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เป็นแผนหลักในการพัฒนาประเทศ จำนวน 10 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสุขภาพมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จำนวน 7 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 3. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 4. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 5. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 6. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ และ 7. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา กระทรวงสาธารณสุขได้นำมาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ดังนั้นพยาบาลควรมีความเข้าใจแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เพื่อสามารถดำเนินงานให้เกิดความสอดคล้องและบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, การพัฒนาสุขภาพ

¹ คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

The 12th National Economic and Social Development Plan and Nurse Role in Health Development

Kittiphong Phontip, M.P.H¹

Abstract

The 12th National Economic and Social Development Plan (2017-2021) was the master plan for developing our country including 10 strategies. There are 7 strategies of the 12th National Economic and Social Development Plan related to the Health Development; 1. Human potential development, 2. Building fairness and decrease difference in the social 3. Green growth for sustainable development 4. The addition builds national stability for country development to the wealth and last long 5. The science, technology, research and innovation development 6. The provincial, city and economy area development and 7. International cooperation for development. The ministry of public health used this guideline to improve the 12th National Health Development Plan. The nurses should understand about The 12th National Economic and Social Development Plan and the 12th National Health Development Plan for operate related and achieved goals efficiently.

Keywords : The National Economic and Social Development Plan, Health Development

¹ Faculty of Nursing Burirum, Western University

บทนำ

ประเทศไทยเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่พุทธศักราช 2504 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน นับเป็นฉบับที่ 12 ประกาศใช้ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ได้จัดทำอยู่บนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศ 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” (ราชกิจจานุเบกษา, 2559)

กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานด้านพัฒนาสุขภาพของประเทศ มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ด้านการพัฒนาสุขภาพภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ให้มีความสอดคล้องและรองรับนโยบายหลักของการพัฒนาประเทศไปในทิศทางเดียวกัน ในบทบาทของพยาบาลวิชาชีพหากได้ศึกษาและทำความเข้าใจในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก็จะสามารถวางแผนการพยาบาลและดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสอดคล้องและส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายของประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ (ราชกิจจานุเบกษา, 2559)

1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาพและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่ โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ
4. เพื่อรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงาน

เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา

6. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่

7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนำและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก

ทั้งนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้กำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ จำนวน 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และบทบาทพยาบาลในการพัฒนาสุขภาพ

จากการศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับบทบาทพยาบาลในการพัฒนาสุขภาพจำนวน 7 ยุทธศาสตร์ คือ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
รายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพทุนมนุษย์

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ให้ความสำคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ ตั้งแต่เด็กปฐมวัยที่ต้องได้รับการพัฒนาให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ และสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว

บทบาทพยาบาลสามารถส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาที่เหมาะสมด้วยการให้ความรู้แก่พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับภาวะโภชนาการในเด็ก การเลี้ยงดูเด็กเพื่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก รวมทั้งสนับสนุนให้แม่เลี้ยงดูบุตรด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน รวมทั้งพัฒนาคนให้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพ มีจิตสำนึกที่ดีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพ ส่งเสริมให้คนมีกิจกรรมทางสุขภาพที่เหมาะสมและสนับสนุนให้ชุมชนมีการบริการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ รวมไปถึงการพัฒนากระบวนการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ให้ความสำคัญกับการดำเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะการสาธารณสุข ลดความแตกต่างของสัดส่วน

บุคลากร ทางารแพทย์ต่อประชากรระหว่างพื้นที่ สนับสนุนช่วยเหลือสวัสดิการชุมชนที่ครอบคลุมด้านค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อให้ประชากรกลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการจากสถานพยาบาลของรัฐ รวมทั้งจัดให้มีบริการเชิงรุกในด้านการให้คำปรึกษา การควบคุม และป้องกันกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาเรื้อรังต่อสุขภาพ และการส่งเสริมด้านสุขอนามัย

บทบาทพยาบาลสามารถจัดให้มีการบริการด้านสุขภาพเชิงรุกทั้งในด้านการให้คำปรึกษา การควบคุม และป้องกันกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาเรื้อรังต่อสุขภาพ และการส่งเสริมด้านสุขอนามัย พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการให้บริการระบบควบคุมโรคที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการสุขภาพเพื่อแก้ปัญหา ระบบบริการสุขภาพต่างๆ เช่นการนำเทคโนโลยีสื่อสารมาแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ให้ความสำคัญกับการสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่ได้จัดทำ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ และแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559-2564

บทบาทพยาบาลสามารถให้ความรู้ และสร้างความตระหนักในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การลดปริมาณขยะ รวมไปถึงส่งเสริมการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่ง ชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดและสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอื่นๆ ดำเนินการให้มีความพร้อมในการติดตาม วิเคราะห์ และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ เพื่อเตรียมการรับมือ รวมทั้งดำเนินการเพื่อหยุดสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และฟื้นฟูให้กลับสู่สภาวะปกติ

บทบาทพยาบาลสามารถพัฒนาตนเอง และระบบให้มีความพร้อมในการติดตาม วิเคราะห์ และประเมินแนวโน้มสถานการณ์เพื่อเตรียมการรับมือ รวมทั้งดำเนินการต่างๆ เพื่อหยุดสถานการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับโรคระบาดและสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอื่นๆ ให้กลับสู่สภาวะปกติในระยะเวลาที่สั้นที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมป้องกันไม่ให้โรคหรือภัยสุขภาพแพร่กระจายออกไปในวงกว้างและไม่เกิดความเสียหายต่อชีวิต เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการฟื้นฟูภายหลังเหตุการณ์ให้กลับสู่สภาวะปกติ

ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ให้ความสำคัญกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม โดยเฉพาะวิจัยและนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

บทบาทพยาบาลสามารถพัฒนาตนเองในด้านการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้เกิดองค์

ความรู้และสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาสุขภาพของประเทศให้มีภาวะสุขภาพที่สมบูรณ์ โดยเฉพาะวิจัยและนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อรองรับการเติบโตของสังคมผู้สูงอายุ

ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่ เศรษฐกิจ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสุขภาพ ดังนี้

1. สนับสนุนเชิงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและธุรกิจด้านอาหารและสินค้าเพื่อสุขภาพ และบริการทางการแพทย์และสุขภาพ
2. พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของภาคเหนือที่เร็วกว่าระดับประเทศ 10 ปี
3. พัฒนาภาคกลางให้ภาคกลางเป็นฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัย และได้มาตรฐานโลก
4. พัฒนาเมืองเชียงใหม่ เมืองพิษณุโลก เมืองขอนแก่น เมืองนครราชสีมา ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุน การบริการสุขภาพ และศูนย์กลางการศึกษา

บทบาทพยาบาลสามารถดำเนินงานด้านพัฒนาสุขภาพเพื่อความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจเป้าหมาย โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ โดยการพัฒนานวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว และชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการจัดสวัสดิการได้อย่างยั่งยืนและเป็นโครงการ

คุ้มครองของสังคมให้กับผู้สูงอายุ

ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนา

พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการบริการ ทั้งด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ ด้านโลจิสติกส์ และการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา

บทบาทพยาบาลเป็นลักษณะให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการวิจัยและพัฒนาสุขภาพ ให้เกิดความโดดเด่นในการพัฒนา

บทสรุป

จากประเด็น 7 ยุทธศาสตร์ดังกล่าว แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้วางแนวทางการพัฒนาสุขภาพของประเทศเพื่อรองรับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเชื่อมโยงใกล้ชิดกันเป็นสภาพไร้พรมแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความท้าทายด้านการเป็นประชาคมอาเซียน ที่ประเทศไทยมีโอกาสสูงในการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในภูมิภาค เกิดการสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์ ทำให้บุคลากรเกิดความขาดแคลน และส่งผลกระทบต่อคนไทยไม่ได้รับบริการที่ดีพอ รวมทั้งปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่แฝงมากับการพัฒนาและการเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ (จินตนา อาจสันเทียะ และ สายสมร เกลยกิตติ, 2559) รวมไปถึงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ที่ประเทศไทยเป็นสังคมสูงวัย มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปประมาณ 10.3 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 16 ของประชากรทั้งหมด (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2559)

ดังนั้นเพื่อการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ

ที่ 12 กระทรวงสาธารณสุข (2559) จึงได้จัดทำร่างแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสุขภาพ โดยกำหนดให้มีวิสัยทัศน์ คือ “ระบบสุขภาพไทยเข้มแข็ง เป็นเอกภาพ เพื่อคนไทยสุขภาพดีสร้างประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยยึดหลักการดังนี้ 1.ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2.ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี 3.ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579 ควบคู่กับกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 4.การปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 5.ประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข 6.เชื่อมั่นว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 7.กรอบแนวทางแผนระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ทั้งนี้ได้กำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1. เร่งการเสริมสร้างสุขภาพคนไทยเชิงรุก 2. สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในระบบบริการสุขภาพ 3. พัฒนาและสร้างกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ และ 4.พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในการอภิบาลระบบสุขภาพ ซึ่งบทบาทพยาบาลมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างความเข้าใจและรับทราบถึงแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 12 เพื่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาสุขภาพให้เกิดความสอดคล้องและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เอกสารอ้างอิง

- คณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพ
แห่งชาติ ฉบับที่ 12. (2559). *ร่างแผนพัฒนา
สุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564)*. นนทบุรี : กระทรวงสาธารณสุข.
- จินตนา อาจสันเทียะ, และสายสมร เฉลยกิตติ.
(2559). ประชาคมอาเซียนกับระบบ
สุขภาพไทย. *วารสารพยาบาลทหารบก*,
17(3), 10-16.
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560-2564). (2559, 30 ธันวาคม).
ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 133 ตอนที่ 155 ก.
หน้า 1.
- มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย.
(2559). *สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2558*.
กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์
พับลิชชิ่ง.